



คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ที่ จ. ๑๑/2563

เรื่อง ชั่งทะเบียน CELLULOSE ACETATE TOW

ตามคำสั่งโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ที่ 226/2557 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 9 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุอันตรายที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใด ผ่านการตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน หรือ ทดลองใช้งาน หรือตรวจคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนการจัดซื้อหรือไม่ก็ตาม และปรากฏว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และตัวอย่างพัสดุ สามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหา และรักษาพัสดุ ชั่งทะเบียนพัสดุและผู้ค้านั้นไว้ โดยมีอายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ชั่งทะเบียน หากภายใน ระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ชั่งทะเบียนไว้ โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลอง ใช้งาน หรือตรวจคุณภาพซ้ำอีก”

วิธีปฏิบัติตามวรรคต้น ให้ใช้ในการจัดหาพัสดุทุกวิธี

ผู้ค้าได้นำตัวอย่าง CELLULOSE ACETATE TOW (ตามคุณลักษณะเฉพาะฉบับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562) มาตรวจคุณภาพ ผลการตรวจคุณภาพ ที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ปรากฏว่ามีคุณภาพผ่านตามกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของการยาสูบแห่งประเทศไทย ตามบันทึกกองวิเคราะห์วัตถุห่อมวน ที่ ผวพ.150002/668 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 และรายงานผลการทดลองใช้งาน ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 ผลปรากฏว่าสามารถใช้งานได้ ตามบันทึก คณะกรรมการทดลองคุณภาพวัตถุฯ ที่ ผรง.5.250003/178 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563

เพื่อให้การจัดหาพัสดุ เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว จึงขอชั่งทะเบียน CELLULOSE ACETATE TOW ของบริษัท คัลลัส จำกัด โรงงานผู้ผลิต Celanese Far East Ltd., Singapore Branch ผลิตภัณฑ์จากประเทศ สหรัฐอเมริกา รหัสตัวอย่าง Lot Number 000961

ทั้งนี้โดยมีอายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ชั่งทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าว มีการจัดหา พักตุนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ชั่งทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก

สำหรับคู่สัญญาที่เป็นคู่ค้ากับการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการชั่งทะเบียนพัสดุและผู้ค้า ครบอายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ชั่งทะเบียนแล้ว สามารถแจ้งความจำนงขอต่ออายุการชั่งทะเบียนพัสดุและผู้ค้า เป็นเวลา 12 เดือน นับถัดจากส่งมอบพัสดุครั้งท้ายสุด โดยทำหนังสือแจ้งมายังการยาสูบแห่งประเทศไทย หากการยาสูบแห่ง ประเทศไทยมีการดำเนินการจัดซื้อใหม่ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งตัวอย่างในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน 2563

(นายบรรยง กันจุไร)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ